



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่โพสต์

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเตรียมทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตบุคลากร
พัฒนาด้านสุขภาพรองรับการบริการจากทั่ว
ประเทศตั้งเป้าผลิตแพทย์ลงชนบทอย่างทั่วถึง

รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า
ในวันที่ 6 มีนาคม นี้ มฟล. จะทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคน
ด้านสุขภาพ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
เร่งผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ
จำนวนประชาชนที่รอรับบริการบริการจากทั่ว
ประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและกระทรวงสาธารณสุข
สุขภาพก็เล็งเห็นตรงกันว่า ปัญหาการผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพปัจจุบันนั้นยัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเท่าที่
ควร โดยส่วนใหญ่แพทย์-พยาบาลจะไปรวม

มฟล.ตั้งเป้าผลิตแพทย์ให้เพียงพอ ขยายการบริการเพื่อประชาชนทั่วประเทศ



กันอยู่ในภาคกลางทำให้ภาคอื่นๆ ของ
ประเทศยังขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขและมฟล. จึงได้ร่วมมือ
กันอย่างใกล้ชิดในการผลิตและพัฒนากำลัง
คนด้านสุขภาพให้มีปริมาณเพียงพอ

ซึ่งในปีการศึกษา 2548 มฟล.ได้เปิด
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสอนใน
สองสาขาวิชาคือ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
บริการสุขภาพ ส่วนในปีการศึกษา 2550 มฟล.
ได้เปิดสำนักวิชาใหม่อีกคือสำนักวิชา
พยาบาลและทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพยังได้เปิดสาขาใหม่คือกายภาพ

บำบัดเพื่อเร่งผลิตบัณฑิตด้านการบริการ
สุขภาพออกสู่ชุมชนให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
เขตภาคเหนือ สำหรับขอบเขตในการร่วมมือ
ครั้งนี้นอกจากจะร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละ
พื้นที่ เฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือตอนบน ยัง
ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ ให้เป็นโรงพยาบาลหลัก รวม
ทั้งโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
อื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นเครือข่าย
ร่วมผลิต และยังมีความร่วมมือด้าน
สนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีขีด
ความสามารถและความพร้อมในทุกด้านเพื่อ
รองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาให้ได้
มาตรฐานด้วย

อย่างไรก็ตามในการลงนามความร่วมมือ

ครั้งนี้อธิการบดี
มฟล.จะเป็นผู้
ลงนามฝ่าย
มฟล. และ
น.พ.ปราช
บุญวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะเป็นผู้ลงนามฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2550
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเชียงแสน
อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย